
 

รายงานการประชุมสภาคณาจารย์ 
สามัญ ครัง้ที่ 7/2564 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564  เวลา 13.00 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 

ส านักงานอธกิารบดีมหาวทิยาลัยมหิดล ศาลายา 
และผ่านระบบ Webex 

========================== 
 
ผู้มาประชุมในห้องประชุม 
 1. อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์                  ประธาน 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รองประธานฯ คนที่ 2 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภัคดี สถาบันโภชนาการ เลขาธิการ 
 4. อาจารย์ ทพญ.ปนิดา ภาวิไล    คณะทันตแพทยศาสตร์ รองเลขาธิการ 
 5. รองศาสตราจารย์ พญ.นิลรัตน์ วรรณศิลป์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  7.. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ มณีวัชระรังษี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  
  8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี วรพงษ์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
 11. รองศาสตราจารย์ ดร.นริศรา จันทราทิตย์ ประธานสภาอาจารย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
 
ผู้มาประชุมผ่านระบบ Webex 
  1. รองศาสตราจารย์ นพ.สัมมน โฉมฉาย  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   รองประธานฯ คนที่ 1 
 2. อาจารย์ ดร.ธรรม จตุนาม วิทยาลัยราชสุดา 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิราภรณ์ จันทร์ดา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 4. อาจารย์ ดร.นพ.บุญรัตน์ ทัศนีย์ไตรเทพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   
   แทนประธานสภาอาจารย์ศิริราช 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรัณศุภมาส เอ่งฉ้วน บัณฑิตวิทยาลัย 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรียา กิจเจริญ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.ระวีวรรณ เล็กสกุลไชย คณะกายภาพบ าบัด 
 8. อาจารย์ ดร.วิภาพรรณ งามประมวญ คณะศิลปศาสตร์ 
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 11. รองศาสตราจารย์ ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
  12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บรรทัพ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน  
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
 14. อาจารย์ ดร.พัชรพรรณ ศิริวัฒน์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 



 2 

 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา งามประมวญ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 
 16. อาจารย์ ดร.ประทีป ว่องวีระยุทธ์ วิทยาลัยนานาชาติ 
  17. Assoc.Prof.Dr.Matthew Kosuta วิทยาลัยศาสนศึกษา  
  18. อาจารย์ ดร.กิตติชัย ราชมหา วิทยาลัยการจัดการ 
  19. รองศาสตราจารย์ นพ.จ ารูญ ตั้งกีรติชัย ประธานสภาอาจารย์รามาธิบดี 
 20. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล เปียฉ่ า ประธานสภาอาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
  21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ธัญญาดี ประธานสภาอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
 22. รองศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ไตรเพิ่ม ประธานสภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 
 23. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราพร เกิดมงคล ประธานสภาอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์  
 24. รองศาสตราจารย์ ภก.ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์  ประธานสภาอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์   
 25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.ณัฐดนัย โชติประเสริฐ ประธานสภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
 26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ ปานประยูร ประธานสภาอาจารย์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
 27. อาจารย์ ดร.วีรยา การพานิช ประธานสภาอาจารย์ สถาบันโภชนาการ 
 28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.กรกฤษณ์ ชัยเจนกิจ ประธานสภาอาจารย์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
 29. อาจารย์ ดร.เจษฎา แพนาค ประธานสภาอาจารย์ วิทยาเขตกาญจนบุรี 
  30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ จรัณยานนท์ ประธานสภาอาจารย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 1. อาจารย์ ดร.สุภาสเมต ยุนยะสิทธ์ิ โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพงษ์ ชื่นอ่ิม ประธานสภาอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 

ฝ่ายเลขานุการ 
 1. นางพัชญา วงษ์วันทนีย์ เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 2. นางสาวพรศิริ บุญมาวงค์  เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 3. นางสาวดาริน พรหมศิลป์ เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 
เริ่มประชุม เวลา 13.10 น. 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช รองประธานฯ คนที่ 2 ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม 
ระหว่างเวลา 13.30 – 14.00 น. ประธานได้เรียนเชิญ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อ านวยการสถาบันบริหาร
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม บรรยายพิเศษ เร่ือง ทรัพย์สินทางปัญญากับการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ ต่อจากน้ัน 
เวลา 14.00 น. อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์ ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม และได้ด าเนินการ
ประชุมสภาคณาจารย์ในระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
 1.1 ร่างสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 569 วันที่ 16 มิถุนายน 2564  
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบถึง ร่างสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ัง 569 วันที่ 16 
มิถุนายน 2564 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
 ที่ประชุม รับทราบ 
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  1.2 สาระส าคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการประจ า
มหาวิทยาลัยมหิดล   
   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบถึง สรุปสาระส าคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากร
บุคคล และคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ 11/2564 วันที่ 9 มิถุนายน 2564 และคร้ังที่ 12/2564 วันที่ 
23 มิถุนายน 2564 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
 1.3 เรื่องแจ้งจากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ปอมท. ก าหนดประชุมสมัยสามัญ คร้ังที่ 6/2564 วันที่ 26  
มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการและบริหาร มหาวิทยาลัยรามค าแหง กรุงเทพฯ ประธานเข้า
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สรุปสาระส าคัญ คือ มีการรับรองรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ 
ประจ าปี 2564 รอบแรก ในปีน้ี มีประเด็นเร่ืองการให้คะแนนที่มีความแตกต่างกัน โดยสมาชิกท่ีเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
คัดเลือกอาจารย์ดีเด่นฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมและตั้งข้อสังเกตเก่ียวกับการคัดเลือกฯ ดังน้ี 
  1. มีการเสนอชื่อผู้ที่เคยได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นฯ ในสาขาหน่ึงไปแล้ว มาเข้ารับการพิจารณา
ในอีกสาขาหน่ึงปีน้ี จึงขอตั้งข้อสังเกตถึงความเหมาะสมในการเสนอชื่อดังกล่าว 
  2. กระบวนการให้คะแนนเป็นการให้คะแนนผ่านโปรแกรม Excel โดยกรรมการบางท่านอาจไม่
เข้าใจกระบวนการให้คะแนน ท าให้ผลคะแนนมีความแตกต่างกันมาก  
  3. คณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นฯ บางชุดมีความคุ้นเคยกันดี อาจมีการวางตัวผู้ที่พลาด
จากปีที่แล้วไว้แล้ว 
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
 1.4 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2563  

  รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 2 แจ้งที่ประชุมทราบว่า มีการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2563 เม่ือวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30-12.00 น. 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 ส านักงานอธิการบดี ศาลายา และผ่านระบบ webex 
meeting ประธานเป็นผู้เข้าประชุมทางระบบ webex meeting สรุปสาระส าคัญ คือ มหาวิทยาลัยขอให้คณะกรรมการ
แต่ละฝ่ายด าเนินการเร่ืองงบประมาณให้เรียบร้อย โดยฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการแล้ว 

  ที่ประชุม รับทราบ 
 
 1.5 แสดงความยินดี 
  เลขาธิการแจ้งที่ประชุมทราบว่า Asst.Prof.Dr.Matthew Kosuta สมาชิกสภาคณาจารย์ จาก
วิทยาลัยศาสนศึกษาได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
คร้ังที่ 569 วันที่ 16 มิถุนายน 2564  

  ที่ประชุม รับทราบ และร่วมแสดงความยินดี 
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 1.6 เรื่องที่ประธานได้ด าเนินการไปแล้ว   
 เลขาธิการแจ้งที่ประชุมทราบว่า ประธานสภาคณาจารย์ลงนามในหนังสือต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 
 1. หนังสือถึงอธิการบดี เพื่อขอความอนุเคราะห์บทความและข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการจัดสรร

เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 0.16 เท่าของบัญชีเงินเดือนข้าราชการเพื่อจัดเป็นสวัสดิการของมหาวิทยาลัย 
 2. หนังสือเก่ียวกับการจัดการบรรยายและเสวนาวิชาการ เร่ือง “หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อ

แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มุ่งสู่ความก้าวหน้าในสายงาน” การจัดเสวนาวิชาการ เร่ือง “กลยุทธ์ด้านทุน
วิจัยและการสร้างเครือข่ายเพื่อผลิตผลงานคุณภาพสูง” และการจัดเสวนา เร่ือง “การบริหารกองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย และระดมความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย” ดังน้ี 

  - หนังสือถึงรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ผ่านผู้อ านวยการ
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม) เพื่อขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่จัดการบรรยายและเสวนาวิชาการ และขอความ
อนุเคราะห์อุปกรณ์เพิ่มเติมในการจัดการบรรยายและเสวนาวิชาการฯ 

  - หนังสือถึงคณบดี/ผู้อ านวยการ เพื่อขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการบรรยายและ
เสวนาฯ เป็นรูปแบบออนไลน์  

  - หนังสือถึงคณบดี/ผู้อ านวยการ เพื่อขอเชิญเข้าร่วมการเสวนา  
  - หนังสือถึงวิทยากร เพื่อขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรในการเสวนา 
  - หนังสือถึงคณบดี/ผู้อ านวยการ เพื่อขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเป็นผู้ด าเนินการ

เสวนา และผู้ด าเนินรายการ     
 3. หนังสือถึงผู้อ านวยการกองคลัง เพื่อขอความอนุเคราะห์ยืมชุดเคร่ืองหมายฯ ส าหรับใช้ในงาน

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
 4. หนังสือถึงอธิการบดี (ผ่าน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) เพื่อขอน าเสนอเร่ืองประชาสัมพันธ์การ

จัดเสวนาของสภาคณาจารย์เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ 13/2564  
 ที่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 
 การรับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 6/2564 ประชุมเม่ือวันที่ 2 มิถุนายน 2564 
  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ คร้ังที่ 6/2564 ประชุมเม่ือวันที่ 2 
มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 ส านักงานอธิการบดี ศาลายา  
 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 

 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเน่ือง 
 3.1 การร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้กับฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย 
   เลขาธิการแจ้งที่ประชมุทราบว่า จะมีการร่วมแลกเปลีย่นเรียนรู้กับฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

  เดือน ผู้บรหิาร เรือ่ง 
7 ก.ค.64 ศาสตราจารย ์ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน  

ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจดัการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

ทรัพย์สินทางปญัญากับการสร้างสรรค์ผลงานทาง
วิชาการ 
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  ประธานแจ้งว่า ขอให้สมาชิกเสนอชื่อฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อเชิญมาร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับสมาชิกสภาคณาจารย์ในการประชุมคร้ังต่อไป 
  ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง สรุปสาระส าคัญ คือ ขอให้สมาชิกสอบถามข้อมูลปัญหา
และอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษากับคณาจารย์ในส่วนงานของตน เพื่อร่วมอภิปรายประเด็น
ดังกล่าว และหาข้อสรุปในการประชุมสภาคณาจารย์เดือนสิงหาคม 2564 ก่อนจะเรียนเชิญคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มาร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมสภาคณาจารย์คร้ังถัดไป  
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
 3.2 การจัดสรรเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 0.16 เท่าของบัญชีเงินเดือนข้าราชการ เพ่ือจัดเป็น
สวัสดิการของมหาวิทยาลัย 
  รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 2 แจ้งว่า กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ จะจัดการ
เสวนาในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 0.16 เท่าของบัญชีเงินเดือนข้าราชการ เพื่อจัดเป็น
สวัสดิการของมหาวิทยาลัย  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์  คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ชี้แจง
เพิ่มเติมว่า กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์จะจัดเสวนา เร่ือง การบริหารกองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย และระดมความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยแล้ว ส าหรับ
รายละเอียดเพิ่มเติมจะชี้แจงในระเบียบวาระที่ 4.4  

  ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4  การรายงานผลการด าเนินงานของกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และการรายงานจากผู้แทนสภาคณาจารย์
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

4.1 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย และคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ  
 รองศาสตราจารย์ ดร.นริศรา จันทราทิตย์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย และ
ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอต าแหน่งทางวิชาการ แจ้งว่า จะมีการจัดเสวนา
วิชาการออนไลน์ เร่ือง “กลยุทธ์ด้านทุนวิจัยและการสร้างเครือข่ายเพื่อผลิตผลงานคุณภาพสูง” ในวันที่ 30 กรกฎาคม 
2564 เวลา 13.00-16.00 น. ผ่านระบบ Webex Event และเฟซบุ๊ก สภาคณาจารย์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.2 คณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล  
 รองศาสตราจารย์ พญ.นิลรัตน์ วรรณศิลป์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและ 
ธรรมาภิบาล สรุปสาระส าคัญ ดังน้ี 
 1. อยู่ระหว่างประสานประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล
มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกสภาคณาจารย์  
 2. การจัดเสวนาเก่ียวกับกฎหมายปกครอง อยู่ระหว่างการด าเนินการ  
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 3. ได้ให้ความเห็นเก่ียวกับ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. .... รายละเอียดตามระเบียบวาระที่ 5.1 พิจารณา 
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติง านใน
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. .... 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.3 คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศกึษา และผู้แทนสภา
คณาจารย์ในคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย แจ้งว่า ไม่มีการประชุม 
   ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.4 คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ และคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย   
  รองศาสตราจารย์ นพ.สัมมน โฉมฉาย ประธานคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
และผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งว่า จะมีการจัดเสวนาออนไลน์ 
เร่ือง “การบริหารกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย และระดมความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมให้แก่
พนักงานมหาวิทยาลัย” ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30-16.00 น. ผ่านระบบ Webex Event และเฟซบุ๊ก 
สภาคณาจารย์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
  รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 2 แจ้งว่า ขอให้พนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาข้อมูลเก่ียวกับ
กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย และการจัดสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อร่วมผลักดันในเร่ืองดังกล่าว  
 ที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.5 คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และบุคลากร   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย ประธานคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้า

อาจารย์และบุคลากร แจ้งที่ประชุมทราบว่า มีการปรับรูปแบบการจัดบรรยายและเสวนาวิชาการ เร่ือง “หลักเกณฑ์การ
ประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนมุ่งสู่ความก้าวหน้าในสายงาน” ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 
13.00-16.30 น. เป็นรูปแบบออนไลน์เพียงแบบเดียว โดยมีการถ่ายทอดการเสวนาผ่าน IP-TV และ เฟซบุ๊ก  
สภาคณาจารย์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.6 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
แจ้งว่า ข่าวสภาคณาจารย์ ฉบับเดือนมิถุนายนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ อาจารย์ ทพญ.ปนิดา ภาวิไล ที่ท าหน้าที่
เป็นบรรณาธิการ ส าหรับบรรณาธิการข่าวสภาคณาจารย์ฉบับต่อไป คือ อาจารย์ ดร.วีรยา การพานิช โดยขอเชิญชวน
สมาชิก หรือผู้ที่สนใจร่วมส่งบทความเข้ามา เพื่อเผยแพร่ลงข่าวสภาคณาจารย์ต่อไป 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 



 7 

 4.7 คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน   
 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ไม่มีเร่ืองร้องเรียน  
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.8 คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า มีการพิจารณาเร่ืองอุทธรณ์ร้องทุกข์ 2 กรณี คือ อุทธรณ์ค าสั่ง
ลงโทษ และอุทธรณ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  ที่ประชุม รับทราบ 
 

4.9 คณะกรรมการนโยบายหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 
 รองศาสตราจารย์ นพ.สัมมน โฉมฉาย ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการนโยบายหอสมุด

และคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า ไม่มีการประชุม 
 ที่ประชุม รับทราบ 

 
 4.10 คณะกรรมการอ านวยการส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล 
    รองศาสตราจารย์ นพ.สัมมน โฉมฉาย ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการอ านวยการ
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า ไม่มีการประชุม 
    ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.11 คณะกรรมการด าเนินงานบริหารจัดการระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ แจ้งว่า  ไม่มีการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานบริหารและพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในเดือนมิถุนายน 2564 
  ที่ประชุม รับทราบ 

 
 4.12 คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของนักศึกษา 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการอุทธรณ์และ 
ร้องทุกข์ของนักศึกษา แจ้งว่า ไม่มีการประชุม  
  ที่ประชุม รับทราบ  
 
 4.13 คณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษา 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรียา กิจเจริญ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการอุทธรณ์วินัย
นักศึกษา แจ้งว่า มีการประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษา เม่ือวันที่ 4 มิถุนายน 2564 สรุปสาระส าคัญ คือ มีการ
พิจารณาเร่ืองอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษพักการศึกษาเน่ืองจากการกระท าผิดวินัยร้ายแรง 
 ที่ประชุม รับทราบ 
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 4.14 คณะกรรมการพัฒนานโยบายด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบถึง สรุปสาระส าคัญจากการประชุมคณะกรรมการพัฒนานโยบาย
ด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เม่ือวันที่ 2 มิถุนายน 2564 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ที่ประชุม รับทราบ  
 
 4.15 คณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี  
   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ไม่มีการประชุม 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.16 คณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยข้อร้องเรียน 
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า มีผู้เสนอหลักฐานประกอบการพิจารณาข้อร้องเรียนเพิ่มเติม โดย
ได้น าเรียนประธานคณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยข้อร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว 
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.17 คณะกรรมการนโยบายและก ากับดูแลด้านทรัพยากรบุคคล 
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ไม่มีการประชุม  
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
  4.18 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นทางกฎหมาย 
 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็น
ทางกฎหมาย สรุปสาระส าคัญ คือ มีการพิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา และ
ปริญญาตรี พ.ศ.2564  
  ที่ประชุม รับทราบ 
 

4.19 คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

มหิดล เม่ือวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง 
ชั้น 5 ส านักงานอธิการบดี ศาลายา และผ่านระบบ webex meeting ประธานเป็นผู้เข้าประชุม สรุปสาระส าคัญ คือ  

 1. มีการรายงานความก้าวหน้าของแต่ละยุทธศาสตร์ (Flagship) ของมหาวิทยาลัย 
 2. มีการด าเนินการเร่ือง มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ (PSF-Professional Standard Framework)  
 3. มีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.)  
 4. น าเสนอเร่ือง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล

การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. .... ซ่ึงจะรับฟังประชาพิจารณ์ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  
 ที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 5.1 พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. .... 
  เลขาธิการแจ้งที่ประชุมทราบว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล คร้ังที่ 
12/2564 เม่ือวันที่ 23 มิถุนายน 2564 มีมติรับทราบหลักการและประเด็นแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าดว้ย 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. .... โดยขอให้หัวหน้าส่วนงาน
น าไปพิจารณารับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรในส่วนงาน และส่งความเหน็กลับมายังมหาวิทยาลยั ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 
2564 น้ัน มหาวิทยาลัยจึงได้น า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏบิตังิาน
ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. .... เพื่อพิจารณาและประชาสัมพันธ์ให้กับคณาจารย์เพื่อรับฟังความคิดเห็น 
และน าเสนอข้อมูลไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
  รองศาสตราจารย์ พญ.นิลรัตน์ วรรณศิลป์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและ 
ธรรมาภิบาล ได้ให้ความเห็นเก่ียวกับ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน มีรายละเอียดดังน้ี 
  1. เสนอให้ปรับแก้ ร่างข้อบังคับฯ ข้อ 14 “...กรณีมีปัญหาคัดค้านคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้หัวหน้าส่วนงานพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตามความเหมาะสมและให้ถือเป็นที่สิ้นสุด” เป็น ในกรณีที่
หัวหน้าส่วนงานพิจารณาแล้วยังมีปัญหาคัดค้าน สามารถให้อธิการบดีเป็นผู้ชี้ขาด 
  2. เสนอให้ปรับแก้ ร่างข้อบังคับฯ ข้อ 14  “คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (3) ผู้ที่
ได้รับการเสนอชื่อจากกลุ่มผู้รับการประเมินจ านวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นกรรมการ” 
เป็น หรือให้ผู้รับการประเมินเป็นผู้เสนอชื่อกรรมการคนที่ 3 ได้ กรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างภาควิชากับผู้รับการประเมิน 
  3. เสนอให้ปรับแก้ ร่างข้อบังคับฯ ข้อ 10 “...โดยให้ส่วนงานประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้ผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานรับทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ก่อนถึงรอบการประเมิน และ
แจ้งให้มหาวิทยาลัยรับทราบ” เป็น โดยให้ส่วนงานประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัตงิานให้ผู้ปฏิบตังิาน
ในส่วนงานรับทราบล่วงหน้าภายในเดือนแรกของรอบการประเมินฯ 
  4. เสนอให้ปรับแก้ ร่างข้อบังคับฯ ข้อ 18 (4) “ระหว่างรอบการประเมินหากได้รับมอบหมาย
ภาระงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินสามารถปรับเปลี่ยน
และทบทวนค่าน้ าหนักในข้อตกลงการปฏิบัติงานที่ได้รับภาระงานเพิ่มเตมิได้ตามความเหมาะสมให้แลว้เสร็จอย่างน้อยหน่ึง
เดือนก่อนการประเมินผลการปฏิบัติงาน” เป็น ควรท าข้อตกลงการปฎิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนแรกของการ
ประเมินฯ 
  5. เสนอแนะเพิ่มเติมว่า ควรจัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน กรณีที่ผู้รับ
การประเมินมีความขัดแย้งกับหัวหน้าส่วนงาน ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และอยู่ในระหว่างการยื่นอุทธรณ์ และกระบวนการ
อุทธณ์ยังไม่แล้วเสร็จ จึงไม่สามารถใช้หลักเกณฑ์ฯ ตามปกติได้  
  ประธานแจ้งสรุปสาระส าคัญของ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน ดังน้ี 
  1. กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยต้องอยู่ในระดับเดียวกัน 
หมายถึง กรรมการประเมินฯ ต้องอยู่สายวิชาการ หรือสายสนับสนุนเหมือนผู้รับการประเมินฯ โดยกรรมการคนที่ 3 หรือ 
ผู้ได้รับการเสนอชื่อจากกลุ่มผู้รับการประเมิน จ านวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการประเมินฯ เป็นกรรมการ น้ัน อาจมีได ้
ไม่เกิน 2 คน ซ่ึงผู้รับการประเมินสามารถเลือกผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 1 ใน 2 คน เป็นกรรมการประเมินตนเองได้ 
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  2. จะมีการปรับรอบการประเมินฯ จากเดิม ช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 
มิถุนายนของปีถัดไป เป็น ระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป  
  3. จะมีการปรับรอบการประเมินเป็นรอบเดียว แทนการประเมินสองรอบต่อปี เน่ืองจากมีการ
พิจารณาขึ้นเงินเดือนหน่ึงคร้ังต่อปี  
  4. กรณีผู้ปฏิบัติงานไม่ยินยอมจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน จะถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัยฐาน
ขัดค าสั่งของผู้บังคับบัญชา และฐานไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่งของมหาวิทยาลัย 
  5. กรณีผู้ปฏิบัติงานไม่ยินยอมจัดท าค าม่ัน ซ่ึงถือเป็นข้อตกลงการปฏิบัติงานในรอบประเมิน
ถัดไป น้ัน ส่วนงานจะเสนออธิการบดีเพื่อสั่งให้พ้นจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยถือว่า สิ้นสุดสัญญาจ้าง และไม่มี
สิทธิได้รับเงินชดเชย 
  ขอให้สมาชิกร่วมอภิปรายในประเด็นข้างต้น และเสนอให้คณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและ
ธรรมาภิบาลจัดเสวนาในเร่ืองดังกล่าว  
  ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขว้าง สรุปสาระส าคัญ ดังน้ี 
  1. การปรับรอบการประเมินฯ มีความเห็นว่า หากปรับรอบการประเมินฯ จะได้รับการปรับ
เงินเดือนล่าช้า และกรอกข้อมูลภาระการปฏิบัติงานยากขึ้น เน่ืองจากไม่ตรงตามภาคการศึกษา 
  2. ตั้งข้อสังเกตกรณีการปรับเงินเดือนของบุคลากรให้สอดคล้องกับผู้บริหารของส่วนงาน 
มีความเห็นว่า ผลงานของผู้รับการประเมินไม่สัมพันธ์กับการท างานของผู้บริหารของส่วนงาน จึงไม่น่าจะเก่ียวข้องกัน 
  3. เสนอว่าควรมีบทลงโทษส าหรับผู้บริหารที่จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานล่าช้ าเช่นเดียวกับ
ผู้ปฏิบัติงาน 
  4. เสนอให้คณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและธรรมาภิบาลจัดเสวนารับฟังความคิดเห็น
เก่ียวกับร่างข้อบังคับดังกล่าว เน่ืองจากหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ เป็นเร่ืองที่ส าคัญ และมี
ผลกระทบต่อประชาคม โดยเสนอให้เชิญ รองอธิการบดี และผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคลเป็นวิทยากร และอาจเชิญ
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย เพื่อให้เกิดการอภิปราย เปิดมุมมอง และน าเสนอ
แนวความคิดให้ประชาคม โดยเสนอจัดในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2564 
  5. ส่งความคิดเห็นของสภาคณาจารย์วันน้ีไปยังมหาวิทยาลัยก่อนตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด หลังจากเสวนารับฟังความคิดเห็นจากประชาคมแล้ว จะน าข้อมูลที่ได้จากการจัดเสวนาเสนอผ่านคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นทางกฎหมายอีกคร้ังหน่ึง 
  6. เสนอให้สรุปข้อมูลประเด็นส าคัญของ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานฯ ลงข่าวสภาคณาจารย์ เพื่อให้ประชาคมได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้น
ก่อนจัดการเสวนารับฟังความคิดเห็นของประชาคมต่อไป  
  รองศาสตราจารย์ พญ.นิลรัตน์ วรรณศิลป์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและ 
ธรรมาภิบาล แจ้งว่า จะประสานกับวิทยากรภายนอก เพื่อร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนารับฟังความคิดเห็น ในช่วงต้น
เดือนสิงหาคม 2564 ต่อไป 
 ที่ประชุม เห็นชอบ 
 

5.2 พิจารณาเสนอชื่อกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษา ประจ าปี 2564 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 ซ่ึงใกล้จะครบวาระแล้วน้ัน ฝ่ายกิจการนักศกึษา จึงใคร่ขอให้ส่วนงาน พิจารณาเสนอชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมาย
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จากส่วนงานให้ดูแลกิจการนักศึกษา เพื่อเข้าเป็นกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 จ านวน 1 
ท่าน    
  จึงขอให้สมาชิกร่วมพิจารณา และเสนอชื่อกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษา จ านวน 1 ท่าน 
เพื่อด าเนินการเสนอชื่อต่อไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
  มติที่ประชุม เสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการ
นักศึกษา เป็นผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ   
 6.1 ก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์ ครั้งต่อไป 
 ที่ประชุมก าหนดประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ คร้ังที่ 8/2564 วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 
13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 ส านักงานอธิการบดี ศาลายา และ
ผ่านระบบ Webex Meeting 
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 16.40 น. 
 
 
 
 
                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภัคดี                      นางสาวดาริน พรหมศิลป์ 
                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม     ผู้จดรายงานการประชุม 


